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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  3/2566 
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น.   

ณ ห้องประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พิรภพ  จันทร์แสนตอ (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. อ.ปิยธรณ์  เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
9. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
10. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.บงกช  สมรอบรู้ นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง ทักษะ         
ท่ีพึงประสงค์ของกําลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่            
ปี พ.ศ. 2565 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง ทักษะท่ีพึง
ประสงค์ของกําลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 
2565 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น และเพ่ือให้การดําเนินการตามปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
และให้คณบดีนําไปช้ีแจงสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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 ๑.2 หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา  
 ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการ
ตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติ
เห็นชอบให้เวียนแจ้งหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษาต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้น ดังนั้นจึงขอให้คณบดนีําข้อมูลหลักการและแนวคิดการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา
ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นําไปช้ีแจง
ให้กับสาขาวิชาท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรหลังวันท่ี 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป           
ให้ดําเนินการตามประกาศดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 

  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 ๑.3 โครงการอบรม "รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยส่วนงานพัฒนาคุณภาพและฝึกอบรม บริษัท ทู ชัมมิท 
จํากัด กําหนดจัดโครงการอบรม "รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน 1 วัน (รุ่นท่ี 2)" ขึ้นเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ สาระ และวิธีการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ช่ันท่ี 4.0 ให้แก่คณาจารย์ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสนใจ ขึ้นในวันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 -
16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการ             
ใช้งานและการประเมินภายใต้ระบบ AUN-QA ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์            
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล  โดยการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่างๆ           
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ได้มีแนวคิดท่ีจะนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ช่ันท่ี 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพ่ือผลักดันการจัดการศึกษา          
ให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) ดังนั้น 
คณาจารย์ในหลักสูตรทุกหลักสูตรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าว 
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ สาระ และวิธีการประเมินตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ช่ันท่ี 4.0 (AUN-QA) 
ให้แก่คณาจารย์ จึงขอแจ้ง ให้ ท่ีประชุมรับทราบเพ่ือนําไปประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ในสังกัด
คณะเข้าร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 ๑.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
แนวทาง Outcome Based Education (OBE)” 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ท่ีผ่านมาการจัดการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษา    
มุ่งเน้นศาสตร์หรือความรู้ในแต่ละสาขา (Disciplined-based Education) ซ่ึงมีการตั้งเป้าหมายของ
การศึกษาในลักษณะกว้าง ๆ เป็นนามธรรม ไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน การจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการให้ความรู้ในแต่ละศาสตร์อย่างลึกซ้ึงแก่ผู้เรียนโดยใช้การบรรยายและฝึกปฏิบัติเป็นหลัก 
และเน้นการประเมินผลแบบแยกส่วน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาคเป็นหลัก แต่ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องการให้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะ           
ในหลาย ๆ ด้าน จึงเกิดแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีต้องกําหนดผลลัพธ์ของการศึกษาท่ีชัดเจนว่าผู้ท่ี
สําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะหรือสมรรถนะอย่างไร จากนั้น จึงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
บรรลุถึงคุณลักษณะหรือสมรรถนะท่ีกําหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการศึกษา ท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ได้จากการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงในท่ีทํางานระหว่างศึกษา 
ผล ลัพ ธ์การ เ รี ยน รู้ตามคุณ วุฒิแต่ ละระดับ  ต้ อ งสอดคล้อง กับ อัต ลักษณ์ของห ลัก สูตร 
สถาบันอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติและบริบทโลก   
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทําหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)” 
วันพุธท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  ท้ังนี้ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ทราบถึงความสําคัญของการจัด      
การเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนได้ทราบถึงวิธีการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีจะเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Learning Outcomes หรือการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมท้ังการจัดทํา Expected Learning Outcomes 
(ELO) ของหลักสูตรด้วย จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2566 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ค รั้ง ที่  2/2566 วันศุกร์ ที่  9 ธันวาคม 2565        
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั ้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏลําปางนั ้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 6 หน้า จึงนําเสนอ          
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 2/2566 วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา 
 ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจาก วาระ 5.1 การจัดทําหลักสูตรควบระดับ
ปริญญา เม่ือการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 
2565 ซ่ึงท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน เก่ียวกับการควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีสอง
ปริญญา โดยมติท่ีประชุมเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา โดยมอบหมายให้ทุกคณะ
เตรียมพัฒนาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา คณะละ 1 หลักสูตร ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์              
และให้ทุกคณะนําข้อมูลการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรควบระดับปริญญา รายงานในท่ีประชุมคร้ัง
ต่อไป ดังนั้นจึงขอให้คณบดีได้รายงานผลความคืบหน้าการจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา ร่วมกัน
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน เก่ียวกับการควบรวมหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสองปริญญา โดยมหาวิทยาลัยควรเชิญอาจารย์ของสาขาท่ีทําหลักสูตรควบระดับปริญญา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้เช่ียวชาญจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ท่ีดูแลเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือรับผิดชอบพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทํา
หลักสูตรควบระดับปริญญามาเป็นวิทยากรให้ความรู้หรือแนะนําแนวทางในการจัดทําหลักสูตร            
ควบระดับปริญญาให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา ดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะประสานงานเพ่ือเชิญอาจารย์ของสาขาท่ีทําหลักสูตร
ควบระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏลําปาง  
 2. มอบหมายให้กองบริการการศึกษา เชิญผู้อํานวยการหรือผู้ดูแลเก่ียวกับ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การจัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญา ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นวิทยากรให้ความรู้หรือแนะนําแนวทางในการ
จัดทําหลักสูตรควบระดับปริญญาให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยจะแจ้งความ
คืบหน้าให้ทุกคณะทราบภายหลัง 
 3. มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะนําร่องในการเชิญ
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิตมาให้ความรู้หรือแนวทางในจัดการเรียนการสอนว่าบัณฑิต        
ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านใด 
 
วาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 การดําเนินกิจกรรมของโครงการพ่ีสอนน้อง 
 ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอว่า เนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทําให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดลําปางมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนในระบบออนไลน์ (Online) มีผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน 
และการเขียน ของนักเรียนและผลการประเมินนักเรียนของหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า นักเรียนจํานวน
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หนึ่งท่ีไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด จังหวัดลําปางจึงเห็นความสําคัญ         
ท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมท้ังหน่วยงานทางการศึกษา                
ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันดําเนินกิจกรรมของโครงการพ่ีสอนน้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้
อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในวัยใกล้เคียงกันร่วมมือพ่ีสอนน้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีในบริบทพ้ืนท่ีของตนเอง ดังนั้นจังหวัดลําปางร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง 
หน่วยงานด้านการศึกษาจังหวัดลําปาง และสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลําปาง ได้ตกลงกันจะร่วมมือ
การเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 6 ในจังหวัดลําปางให้อ่านออก 
เขียนได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานในกิจกรรม "พ่ีสอนน้อง" ซ่ึงจะดําเนินการในปีการศึกษา 2566              
จึงนําเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.2 การทําความร่วมมือทางวิชาการ ในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ด้านสุขภาพอนามัยและสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  อ.ปิยธรณ์  เร่งเร็ว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอว่า ในวันอังคารท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  
ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  กับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย นายไพฑูรย์   
โพธ์ิทอง ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร จะได้ทําความร่วมมือทางวิชาการ ในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง กับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคม ความร่วมมือทางวิชาการ
ดังกล่าวหมายรวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียน-การสอน ในการผลิตบัณฑิต        
สาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขชุมชน ภายใต้ภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร            
ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงนําเสนอให้ท่ีประชุม
รับทราบ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3 การหารือแนวทางการดําเนินงานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
  ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอว่า คณะวิทยาศาสตร์
ได้ทําหนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอหารือ
แนวทางการดําเนินงานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตรได้แก่ 
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1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ         
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการและการจัดการนวัตกรรม
สุขภาพ ว่าท้ัง 2 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการได้หรือไม่นั้น และขณะนี้อยู่
ระหว่างรอการตอบกลับจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            
จึงนําเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชา
ครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 162 คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 162 คน 
  
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
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